

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN**

**Về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 10/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang**

-----

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 10/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Xín Mãn ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các nội dung sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “*Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang*”; nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ huyện và sự đồng thuận trong nhân dân để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc bài trừ các hủ tục lạc hậu trên địa bàn huyện, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội nâng cao đời sống của nhân dân.

**2. Yêu cầu**

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong việc bài trừ các hủ tục lạc hậu tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 10/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị đến các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện.

**II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP**

## **1. Mục tiêu**

Đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ các hủ tục, phong tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Để đáp ứng với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với phát triển kinh tế xã hội lành mạnh.

Tạo sự chuyển biến, tích cực trong nhận thức của các cấp ủy đảng, các tầng lớp nhân dân về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc ở địa phương.

## **2. Nhiệm vụ và giải pháp**

Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33 -NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ chính trị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 20/2/2017 về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, kỷ niệm.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; vận động, giáo dục, thuyết phục đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của dân tộc mình, loại bỏ các hủ tục, phong tục lạc hậu ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống văn hóa, tinh thần, gây lãng phí, lan truyền dịch bệnh, tổn hại đến sức khỏe của con người. Phát huy sức mạnh tổng hợp lực lượng làm công tác tuyên truyền ở cơ sở, trong đó đặc biệt coi trọng vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng dòng họ, hội viên, đoàn viên, Hội nghệ nhân dân gian, người có uy tín ở thôn, bản và tổ dân phố; đội ngũ cán bộ, Đảng viên, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là người gương mẫu thực hiện để nhân dân noi theo; trong việc đưa chương trình đến với nhân dân, tạo niềm tin và động viên nhân dân thực hiện. Đồng thời, đưa nội dung tuyên truyền bài trừ hủ tục, phong tục lạc hậu vào trong các trường học, từng bước làm thay đổi tư duy nhận thức cho thế hệ trẻ, con em dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác xóa mù chữ, chống tái mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm đầu tư, hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chủ động, thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là những vấn đề bức xúc trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số để kịp thời có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nhất là những vấn đề nhạy cảm, vận động đồng bào không tin, không

nghe theo những luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, di cư tự do, mê tín dị đoan, theo đạo lạ, tà đạo...

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao mức tiếp cận thông tin, tiếp cận các dịch vụ xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên mục tìm hiểu chính sách dân tộc, tôn giáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc. Đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống truyền thanh tại cơ sở, đảm bảo mỗi nhóm hộ có một cụm loa thường xuyên hoạt động. Phát huy công tác tuyên truyền miệng, đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội truyền thống các dân tộc.

Quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa, duy trì các hoạt động lễ hội, thể thao truyền thống các dân tộc; chỉ đạo rà soát, bổ sung nội dung bài trừ các hủ tục, phong tục lạc hậu vào hương ước, quy ước của thôn, bản, tổ dân phố, phù hợp với thực tiễn từng địa phương, dân tộc; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, gương người tốt, việc tốt, tích cực tham gia lao động sản xuất, làm giàu chính đáng, thực hiện nếp sống văn minh, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc. Tổ chức phát động cam kết bài trừ các hủ tục, phong tục lạc hậu; xây dựng các mô hình điển hình của các dòng họ ở địa phương trong thực hiện bài trừ hủ tục lạc hậu, định kỳ đánh giá, sơ kết, nhân ra diện rộng; xử lý nghiêm những hình vi, vi phạm của các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động bài trừ các hủ tục, phong tục lạc hậu để trục lợi, cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu để gia đình, người thân vi phạm các quy định về bài trừ các hủ tục lạc hậu.

Xây dựng, củng cố đội ngũ tuyên truyền viên cấp huyện, cấp xã, cấp thôn là người dân tộc thiểu số, đảm bảo về số lượng, chất lượng, có quy chế hoạt động hiệu quả. Ưu tiên đào tạo, đào tạo lại, tuyển dụng con em người địa phương là dân tộc thiểu số vào làm việc trong các trung tâm văn hóa huyện, cán bộ văn hóa xã, giáo viên bậc mầm non, tiểu học để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ở cơ sở.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; chỉ đạo việc rà soát quy hoạch bố trí quỹ đất xây dựng nghĩa trang nhân dân ở thôn, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phù hợp với quy hoạch nông thôn mới.

2. Giao Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp với các cơ quan tuyên truyền của huyện, tuyên truyền chương trình này đến với nhân dân biết và tổ chức thực hiện có kết quả. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Huyện ủy (*Qua Ban dân vận Huyện ủy tổng hợp*).

3. Giao Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện Chương trình này; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Huyện ủy.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (*Báo cáo*),
- Thường trực Huyện ủy,
- Thường trực HĐND, UBND huyện,
- Các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy,
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lãnh đạo, CV VPHU-HĐND-UBND huyện,
- Lưu VPHU-HĐND-UBND huyện.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**

**Sin Văn Đức**